



วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา ปี A

(วันที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 2014)

พี่น้องที่รัก ในประเทศเม็กซิโกมีคุณพ่อเจ้าอาวาสคนหนึ่งต้องการทราบว่สัตบุรุษมีความรู้สักอย่างไรขณะที่กำลังร่วมพิธีมิสซา ท่านจึงตัดสินใจทำการทดลองโดยแจกลูกโป่งสวรรค์ให้สัตบุรุษทุกคนที่มาร่วมมิสซาในเช้าวันอาทิตย์วันหนึ่งพร้อมกับบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาารู้สึกมีความยินดีในจิตใจ ให้พวกเขาปล่อยลูกโป่งนั้น ในระหว่างมิสซาสัตบุรุษเริ่มทยอยปล่อยลูกโป่งเรื่อยๆ อย่างไม่รู้ตัว เมื่อพิธีมิสซาจบลง ปรากฏว่าสัตบุรุษส่วนใหญ่ยังคงถือลูกโป่งไว้ในมือ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสัตบุรุษเหล่านั้นไม่รู้สึกมีความชื่นชมยินดีในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขากำลังเฉลิมฉลองในวันนั้น

ถ้าพ่อทำการทดลองแบบเดียวกันในพิธีมิสซาวันนี้ พ่อไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะมีสัตบุรุษมากแค่ไหนที่ยังจับเชือกผูกลูกโป่งสวรรค์ไว้แน่นและไม่ยอมปล่อยจนกระทั่งพิธีมิสซาจบแล้ว หลายคนในพวกเรายังคงคิดว่าบ้านของพระเจ้าเป็นสถานที่เงียบสงบ เข้ามาแล้วต้องใส่ใจในทุกอริยาบท ปิดตาและอธิษฐานภาวนา ไม่ใช่เป็นสถานที่แห่งการเฉลิมฉลองและสนุกสนานรื่นเริง อุปมาเรื่องงานวิวาห์ที่พระวรสารวันนี้นำเสนอภาพพจน์ที่ค่อนข้างแตกต่างกับสิ่งที่หลายคนคิด การมาร่วมพิธีมิสซาเป็นการรวมตัวกันของผู้ที่ได้รับการเรียกให้มาร่วมงานเลี้ยงฉลอง ในพิธีมิสซาก่อนที่จะรับศีลมหาสนิทและนำไปแจกจ่ายให้กับสัตบุรุษ พระสงฆ์จะยกศีลมหาสนิทขึ้นและประกาศว่า **“ผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข”** พระเจ้าทรงเรียกเราทุกคนให้มาร่วมงานเลี้ยงฉลองของพระองค์ ถ้าหากที่มาร่วมงานวิวาห์ต่างมีสีหน้าเคร่งขรึมและไม่ยอมปริปากพูดกับใคร คงเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจไม่น้อย

ในอุปมาที่พระเยซูเจ้าทรงนำเสนอมีแขกรับเชิญสามประเภทเป็นอย่างน้อย **ประเภทแรก** เป็นแขกที่ตอนแรกตอบรับคำเชิญของกษัตริย์ แต่เมื่อวันวิวาห์มาถึงจริงๆ พวกเขากลับขอถอนตัวโดยอ้างเหตุผลสารพัด **ประเภทที่สอง** เป็นแขกรับเชิญที่ไม่ได้สวมเสื้อสำหรับงานวิวาห์ พวกเขาตอบรับและมาร่วมงานตามคำเชิญ แต่ไม่ได้เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับงานสำคัญนี้เท่าที่ควร **ประเภทที่สาม** เป็นแขกรับเชิญที่สวมเสื้อสำหรับงานวิวาห์ พวกเขาทำทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการไปปรากฏตัวในงานเลี้ยงฉลองของกษัตริย์

สิ่งที่น่าตกใจสำหรับบรรดาแขกที่เข้ารับเชิญแต่ไม่มาร่วมงานวิวาห์คือว่า พวกเขาไม่ใช่คนบาป พวกเขาไม่ได้ไปทำกิจการที่ผิดศีลธรรมใดๆ ทั้งสิ้น คนหนึ่งบอกว่าจะไปทุ่งนา ส่วนอีกคนหนึ่งบอกว่าจะไปทำธุรกิจ (เทียบ มธ 22:5) แน่نون สิ่งที่เราที่กำลังทำล้วนเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ต่อตัวเองและครอบครัวของพวกเขา บางครั้งสิ่งที่ดึงเราออกจากความยินดีแห่งพระอาณาจักรสวรรค์ไม่ใช่บาป แต่เป็นการสละตนอยู่กับสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตมากเกินไป การเอาจริงเอาจังกับภาระหน้าที่และการงานเป็นสิ่งที่ดี แต่เมื่อภาระหน้าที่และการงานเหล่านั้นทำให้เราไม่สามารถมาร่วมงานเลี้ยงฉลองขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ พวกมันกำลังกลายเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางเราจากการสัมผัสความยินดีที่องค์พระผู้เป็นเจ้าเสนอให้แก่เรา สุภาชิตฝรั่งตอนหนึ่งบอกว่า **“สิ่งที่ดีเป็นศัตรูของสิ่งที่ดีที่สุด”** บรรดาแขกรับเชิญแต่ไม่ได้มาได้เลือกทำสิ่งที่พวกเขาเห็นว่าดีในสายตาของพวกเขา จึงทำให้พวกเขาเสียโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในงานเลี้ยงฉลองของกษัตริย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุด พวกเขาอาจไม่รู้สึกละเลยด้วย

เข้าไปว่าพวกเขา กำลังทำสิ่งที่ผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงในชีวิตของพวกเขา ในอดีตคาทอลิกหลายคนมาร่วมมิสซาวันอาทิตย์เพื่อทำตามกฎข้อบังคับของพระศาสนจักร ถ้าไม่มา ก็กลัวจะเป็นบาป ปัจจุบันความกลัวแบบนี้ไม่ได้เป็นแรงผลักดันให้หนุ่มสาวสมัยใหม่มาร่วมมิสซาวันอาทิตย์ต่อไปอีกแล้ว ไม่นั่นแน่ บางทีคาทอลิกจำนวนมากอาจมาร่วมพิธีมิสซา ถ้าพวกเขาตระหนักว่าการขาดมิสซาวันอาทิตย์จะทำให้พวกเขาขาดการมีส่วนร่วมในความชื่นชมยินดีแห่งงานเลี้ยงฉลองขององค์พระผู้เป็นเจ้าพร้อมกับเพื่อนพี่น้องคนอื่น

สำหรับแขกรับเชิญที่ไม่ได้สวมเสื้อสำหรับงานวิวาห์ ประเด็นสำคัญที่พระเยซูเจ้าทรงต้องการบอกเราคือ เราต้องพยายามทำสิ่งที่เหมาะสมกับกาลเทศะ ถ้าเราจะไปเล่นกีฬา เราควรใส่ชุดกีฬา ถ้าเราจะไปร่วมงานปลงศพ เราควรใส่เสื้อผ้าสีดำหรือสีเรียบง่าย ไม่ใช่สีแดงฉูดฉาด และถ้าเราต้องไปร่วมงานวิวาห์ เราต้องสวมชุดที่เหมาะสมสำหรับงานนี้ด้วย ในแห่งหนึ่ง การไม่สวมชุดสำหรับงานวิวาห์สะท้อนเห็นว่าแขกรับเชิญคนนั้นมาร่วมงานแต่ตัวเท่านั้น แต่จิตใจของเขาไม่ได้อยู่ที่งานนั้น ตัวเขาอยู่ที่งานก็จริง แต่เขาไม่มีอารมณ์ความรู้สึกที่ร่วมส่วนในงานเลี้ยงฉลองนั้นเลย พระเยซูเจ้าทรงรังเกียจท่าทีที่ไม่จริงจังหรือเสแสร้งแบบนี้ อันที่จริง เป็นการดีกว่าเสียด้วยซ้ำไป ถ้าเขาไม่อยู่ที่นั่น แทนที่ตัวเขาอยู่ที่นั่น แต่ใจของเขาล่องลอยไปที่ไหนก็ไม่รู้ ทุกคนได้รับการเชื้อเชิญและงานเลี้ยงฉลองเปิดสำหรับทุกคนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แต่กระนั้นก็ตาม คนที่ตัดสินใจจะไปร่วมงานเลี้ยงฉลองต้องมีความรับผิดชอบที่จะทำให้ตัวเองเหมาะสมสำหรับการปรากฏตัวเฉพาะพระพักตร์ของกษัตริย์ด้วยเหมือนกัน พระอาณาจักรของพระเจ้าถูกเสนอให้แก่เราแบบเปล่าๆ และในระหว่างทางที่เราจะไปสถานที่นี้ เราต้องทุ่มเททั้งร่างกายและแรงใจเพื่อเตรียมตัวเราเองให้พร้อมและเหมาะสมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่นี้

พี่น้องที่รัก ยังมีแขกรับเชิญที่มาร่วมงานวิวาห์ด้วยการสวมชุดที่เหมาะสมกับงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความยินดีนี้ พวกเขาเป็นบุคคลที่มีความสนุกสนานและความชื่นชมยินดีในงานเลี้ยงฉลอง พวกเขาเป็นบุคคลที่เราแต่ละคนควรเลียนแบบ ในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าทรงส่งสัญญาณเตือนแขกรับเชิญที่ไม่ได้มาร่วมงานเลี้ยงฉลองของพระองค์ว่าพวกเขากำลังสูญเสียความยินดีแห่งชีวิตที่แท้จริง และสำหรับเราผู้ตอบรับคำเชื้อเชิญและมาร่วมเฉลิมฉลองงานเลี้ยงของพระองค์ในวันนี้ว่า เราต้องไม่รับพระพรของพระเจ้าแบบเปล่าๆ โดยไม่ทำอะไรเลย แต่เราต้องพยายามทำตัวเราให้เหมาะสมกับพระพรนั้นด้วย นั่นคือเราต้องพยายามทำตัวเราให้สะอาดบริสุทธิ์และกลายเป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระองค์อยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรามาร่วมพิธีมิสซาซึ่งเป็นงานเลี้ยงฉลองขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน